

**สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง**

**เปิดโครงการ Explore Chiang Rai แอปพลิเคชันสองภาษา (ไทย-จีน)**



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานพิธีเปิดโครงการ Explore Chiang Rai แอปพลิเคชันสองภาษา (ไทย-จีน) เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี นายสัมพันธ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย กล่าวแสดงความยินดี ณ ลานวิดิโอฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

Explore Chiang Rai แอปพลิเคชันสองภาษา (ไทย-จีน) จัดทำขึ้นครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อรองรับตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก แต่แอปพลิเคชันภาษาไทย-จีนสำหรับให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ยังมีอยู่น้อย และไม่สมบูรณ์ทางผู้จัดทำโครงการจึงมาความคิดที่จะจัดทำแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้บนเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นและยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยในแอปพลิเคชันมีช่องทางให้น่าสนใจสินค้า บริการ กิจกรรมต่างๆของท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการสร้างโอกาสทางธุรกิจของตนอีกด้วย และประโยชน์ทั้งสี่นี้จะนำความเข้มแข็งมาสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นรากฐานส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ที่มีมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย

การท่องเที่ยวเชียงรายจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยว กิน ชอป ที่พัก ถูกรวมไว้ในแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชียงรายรูปแบบใหม่ "Explore Chiang Rai" ที่ทำให้ "การท่องเที่ยวเชียงรายเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงปลายนิ้วคลิก"

ทางสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและนโยบาย Thailand 4.0 จึงต้องการใช้ความรู้ด้านภาษามาพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยได้มีแนวคิดในการจัดทำเครื่องมือในการช่วยสนับสนุนแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวขึ้น จึงเกิดเป็นแอปพลิเคชันท่องเที่ยว Explore Chiang Rai ซึ่งได้จัดทำเป็น 3 ภาษา และมีองค์ประกอบสำคัญ 8 ด้าน ดังนี้

1. ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ในลักษณะของเนื้อหาและวิดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั้งสองภาษา ไทย-จีน
2. แผนที่และการนำทางโดยอ้างอิงจาก Google Map หรือ Baidu Map
3. Blog สำหรับแนะนำแผนการเดินทางหรือแผนการท่องเที่ยว โดยจะเป็นลักษณะของบทความแนะนำจากผู้ที่เคยไปมาแล้ว หรือแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์
4. Blog สำหรับแชร์รูปภาพหรือเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตัวนักท่องเที่ยวเอง โดยรองรับทั้งสองภาษา ไทย-จีน
5. แนะนำอาหารและสินค้าท้องถิ่น เป็นส่วนของการแนะนำร้าน

อาหารในท้องถิ่นและแนะนำผลิตภัณฑ์พิเศษของท้องถิ่นและช่องทางการขาย

6. แนะนำที่พักหรือโรงแรมชื่อดังในท้องถิ่น และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการ จองที่พักหรือโรงแรม

7. อุปกรณ์และการให้ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยว เช่น พยากรณ์อากาศ เข็มทิศ หรือช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท้องถิ่นในกรณีฉุกเฉิน

8. มุมภาษาในส่วนจะช่วยในเรื่องปัญหาทางการสื่อสาร โดยนำเสนอเครื่องมือช่วยแปลภาษา รวมไปถึงการนำเสนอทบทวนง่ายๆ หรือคำศัพท์ที่จำเป็นต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ประกอบการในท้องถิ่น

ซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS Android และ Website โดยสามารถเข้าไปค้นหาคำว่า Explore Chiang Rai หรือ <http://www.explorechiangrai.com>



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดพิธีการเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ 20 รูป อีกทั้งกิจกรรมรายงานประชาชนในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ข้าราชการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ที่หอประชุมสมเด็จพระย่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง